

ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2567



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณดังกล่าว ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้รับเรื่อง การวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขาย เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ และได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

### การวัดมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพ - ต้นกล้าปาล์มที่อยู่ ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขาย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 5.7 เรื่องนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ชีวภาพ และข้อ 15 เรื่องสินทรัพย์ชีวภาพ ซึ่งกำหนดให้สินทรัพย์ชีวภาพวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ผู้บริหารได้ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขายของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 74 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขายนั้น ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจที่สำคัญในการกำหนดข้อสมมติฐานที่สำคัญต่าง ๆ โดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) ข้อสมมติฐานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น จำนวนต้นกล้าปาล์มที่คาดว่าจะขายได้ ราคาขายต้นกล้าปาล์ม ต้นทุนในการเพาะปลูกต้นกล้าปาล์มจนพร้อมขาย และอัตราการคิดลด

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขายมีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารในการกำหนดข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินความเป็นไปได้ของกระแสเงินสดในอนาคตของต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขาย เช่น การประมาณการจำนวนของต้นกล้าปาล์มที่คาดว่าจะขายได้ การประมาณการราคาขายของต้นกล้าปาล์ม การประมาณการต้นทุนในการเพาะปลูกต้นกล้าปาล์มจนพร้อมขาย และความเหมาะสมของอัตราการคิดลดที่ใช้

ข้าพเจ้าได้ทำการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขาย โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบ ถึงความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ เช่น
  - การประมาณการราคาขายของต้นกล้าปาล์ม โดยพิจารณาจากราคาขายในอดีต และปัจจุบัน รวมถึงเปรียบเทียบกับราคาขายของผู้ค้ารายอื่น และราคาขายที่เกิดขึ้นจริงหลังวันสิ้นรอบบัญชี
  - การประมาณการจำนวนต้นกล้าปาล์มที่คาดว่าจะขายได้ โดยพิจารณาผลประกอบการในอดีตและปัจจุบัน และการคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของตลาด รวมถึงการเปรียบเทียบกับจำนวนต้นกล้าที่ขายได้จริงหลังวันสิ้นรอบบัญชี
- ทดสอบต้นทุนในการเพาะปลูกต้นกล้าปาล์มที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี เพื่อประเมินความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการต้นทุนในการเพาะปลูกต้นกล้าปาล์มจนพร้อมขาย
- เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขาย ณ วันสิ้นรอบบัญชี เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประเมินความสมเหตุสมผลของการประมาณการจำนวนต้นกล้าที่จะขายและความมีอยู่จริง
- ประเมินความเหมาะสมของอัตราการคิดลดที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่ใช้อ้างอิง

จากการปฏิบัติงานตามวิธีการดังกล่าว ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพในส่วนของต้นกล้าปาล์มที่อยู่ระหว่างการเพาะปลูกเพื่อขาย มีความสมเหตุสมผลตามหลักฐานการสนับสนุน



## ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังจากวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามรถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษัท



## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า



ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แล้วแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มพีเอส จำกัด

สุชมากรณ์ วงศ์อริยาพร

สุชมากรณ์ วงศ์อริยาพร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843  
กรุงเทพมหานคร  
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	10	1,191,606,390	1,389,431,181	1,081,385,252	1,287,732,319
เงินลงทุนระยะสั้น	11	-	80,000,000	-	80,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	12	636,957,697	736,953,757	488,506,459	546,385,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	14	480,131,393	460,910,094	385,063,685	420,403,752
สินทรัพย์ชีวภาพ	15	122,454,324	122,371,672	122,454,324	122,371,672
เงินให้กู้ยืมระยะเวลายาวแก่บริษัทย่อย					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	30 ง)	-	-	40,820,860	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		57,323,234	51,208,597	40,993,204	39,026,517
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,488,473,038	2,840,875,301	2,159,223,784	2,495,919,260
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	16	-	-	21,011,417	21,011,417
เงินให้กู้ยืมแก่ผู้รับเหมา		845,067	1,788,940	845,067	1,788,940
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	30 ง)	-	-	102,066,722	141,947,580
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	17	2,607,193,296	2,365,362,561	2,310,040,029	2,049,646,062
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	18	6,994,565	9,388,654	6,994,565	9,388,654
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	19	12,294,859	13,003,135	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	20	16,038,532	26,449,546	22,930,869	28,141,654
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		22,385,764	14,220,159	7,653,362	3,173,281
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,665,752,083	2,430,212,995	2,471,542,031	2,255,097,588
รวมสินทรัพย์		5,154,225,121	5,271,088,296	4,630,765,815	4,751,016,848

กรรมการ

( นาย พลภูมิ จิตต์ไฉน )

กรรมการ

( นาย พงษ์วิ บรอด )

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิวาณิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	21	128,851,185	158,634,167	106,328,485	104,042,990
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		56,145,541	55,636,387	56,145,541	55,636,387
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	22	17,717,584	35,727,471	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		69,454,124	118,829,478	56,635,674	118,829,478
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,747,459	9,838,678	7,797,661	7,012,863
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>280,915,893</b>	<b>378,666,181</b>	<b>226,907,361</b>	<b>285,521,718</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	61,957,681	82,258,702	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23	183,407,268	188,442,607	181,884,067	188,442,607
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>245,364,949</b>	<b>270,701,309</b>	<b>181,884,067</b>	<b>188,442,607</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>526,280,842</b>	<b>649,367,490</b>	<b>408,791,428</b>	<b>473,964,325</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>					
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
หุ้นสามัญจำนวน 940,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท		470,000,000	470,000,000	470,000,000	470,000,000
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>					
หุ้นสามัญจำนวน 940,000,000 หุ้น มูลค่าที่ได้รับชำระแล้วหุ้นละ 0.50 บาท		470,000,000	470,000,000	470,000,000	470,000,000
<b>ส่วนเกินมูลค่าหุ้น</b>		<b>267,503,419</b>	<b>267,503,419</b>	<b>267,503,419</b>	<b>267,503,419</b>
<b>กำไรสะสม</b>					
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	24	47,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000
- สำรองทั่วไป		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		3,568,683,391	3,572,280,757	3,417,470,968	3,472,549,104
<b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>3,821,517</b>	<b>7,805,291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>		<b>4,377,008,327</b>	<b>4,384,589,467</b>	<b>4,221,974,387</b>	<b>4,277,052,523</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	26	250,935,952	237,131,339	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>4,627,944,279</b>	<b>4,621,720,806</b>	<b>4,221,974,387</b>	<b>4,277,052,523</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>5,154,225,121</b>	<b>5,271,088,296</b>	<b>4,630,765,815</b>	<b>4,751,016,848</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

## บริษัท ยูนิวานิชไฮม้านปาล์ม จำกัด (มหาชน)

## งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้จากการขายสินค้า	32	14,173,652,994	18,586,883,850	13,190,883,271	17,247,128,780
ต้นทุนขาย		(12,442,808,633)	(16,229,076,710)	(11,717,265,340)	(15,161,722,334)
กำไรขั้นต้น		1,730,844,361	2,357,807,140	1,473,617,931	2,085,406,446
รายได้อื่น		27,954,666	23,193,316	42,678,288	42,575,988
กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ	15	(3,131,171)	22,848,211	(3,131,171)	22,848,211
ค่าใช้จ่ายในการขาย		(313,815,587)	(277,025,479)	(250,074,365)	(216,581,791)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(158,313,746)	(202,539,526)	(139,223,420)	(159,757,132)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ ลูกหนี้การค้า		(4,189,613)	2,415,630	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ		(56,037,474)	(114,429,077)	(50,211,899)	(127,933,190)
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ ทางการเงิน		(9,509,071)	15,138,139	(9,509,071)	15,138,139
ต้นทุนทางการเงิน		(3,053,941)	(6,826,769)	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,210,748,424	1,820,581,585	1,064,146,293	1,661,696,671
ภาษีเงินได้	28	(217,243,751)	(315,103,403)	(179,224,429)	(305,138,822)
กำไรสำหรับปี		993,504,673	1,505,478,182	884,921,864	1,356,557,849
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ แปลงค่างบการเงิน		(11,660,433)	(3,247,782)	-	-
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	23	1,041,070	-	-	-
- ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการ ใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	20	(260,268)	-	-	-
รวมรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยัง กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		780,802	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(10,879,631)	(3,247,782)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		982,625,042	1,502,230,400	884,921,864	1,356,557,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



บริษัท ยูนิวาณิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2565
	บาท	บาท	บาท	บาท
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	936,004,425	1,429,764,687	884,921,864	1,356,557,849
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	57,500,248	75,713,495	-	-
	<u>993,504,673</u>	<u>1,505,478,182</u>	<u>884,921,864</u>	<u>1,356,557,849</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท	932,418,860	1,428,673,661	884,921,864	1,356,557,849
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	26 50,206,182	73,556,739	-	-
	<u>982,625,042</u>	<u>1,502,230,400</u>	<u>884,921,864</u>	<u>1,356,557,849</u>
กำไรต่อหุ้น				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	29 1.00	1.52	0.94	1.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิวานิช จำกัด (มหาชน)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		องค์ประกอบอื่น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
	กำไรสะสม		ของส่วนของผู้ถือหุ้น		ผู้เป็นเจ้าของของบริษัท		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	ทุนที่ออก	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	กำไรสะสม	ผลต่างจากการ	ผู้เป็นเจ้าของ	ส่วนได้เสียที่ไม่มี	รวมส่วนของผู้
	และชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	ของบริษั	อำนาจควบคุม	เจ้าของ
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	2,800,516,070	8,896,317	3,613,915,806	189,275,037
25	-	-	-	-	(658,000,000)	-	(658,000,000)	(25,700,437)
	-	-	-	-	1,429,764,687	(1,091,026)	1,428,673,661	73,556,739
	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	3,572,280,757	7,805,291	4,384,589,467	237,131,339
	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	3,572,280,757	7,805,291	4,384,589,467	237,131,339
25	-	-	-	-	(940,000,000)	-	(940,000,000)	(36,401,569)
	-	-	-	-	936,402,634	(3,983,774)	932,418,860	50,206,182
	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	3,568,683,391	3,821,517	4,377,008,327	250,935,952
	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	3,568,683,391	3,821,517	4,377,008,327	250,935,952

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ยูนิวานิชภัณฑ์ปาล์ม จำกัด (มหาชน)  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ	กำไรสะสม						รวมส่วนของ เจ้าของ
	จัดสรรแล้ว						
	ทุนที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป	ยังไม่ได้จัดสรร	บาท	
25	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	2,773,991,255	3,578,494,674	
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	-	-	-	-	(658,000,000)	(658,000,000)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	1,356,557,849	1,356,557,849	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	3,472,549,104	4,277,052,523	
25	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	3,472,549,104	4,277,052,523	
เงินปันผลจ่ายระหว่างปี	-	-	-	-	(940,000,000)	(940,000,000)	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	884,921,864	884,921,864	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566	470,000,000	267,503,419	47,000,000	20,000,000	3,417,470,968	4,221,974,387	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้